



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จ.น่าน โทร. ๐๕๕-๗๘๑๗๕๕

ที่ นน๐๔๓๒/๑๘๖ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง...เสนอขออนุมัติโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต
เรียน สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งมีเป้าหมายรวมของแผนฯ ๑๒ เพื่อให้ปัญหาคอร์รัปชันลดลง และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ และเพื่อพัฒนากระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอำนวยความสะดวก ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต ในหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน ในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร นั้น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จึงขอจัดส่งโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อโปรดลงนามอนุมัติแผน โดยไม่ใช้งบประมาณ ตามรายละเอียดท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ออนุมัติ

(นายฉลองชัย สิทธิวัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุมัติ

(นายชุมพล สุทธิ)

สาธารณสุขอำเภอเวียงสา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จ.น่าน โทร. ๐๕๕-๗๘๑๗๕๕

ที่ นน๐๔๓๒/๑๘๘๘ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง...แจ้งการเข้าร่วมโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต
เรียน หัวหน้ากลุ่มงานในหน่วยงาน / เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเวียงสา ทุกท่าน

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งมีเป้าหมายรวมของแผนฯ ๑๒ เพื่อให้ปัญหาคอร์รัปชันลดลง และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ และเพื่อพัฒนากระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอำนวยความสะดวก ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน ในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร นั้น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จึงขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีการดำเนินงานใน ๓ ส่วนคือ ๑.การให้ความรู้ เข้าใจ ๒.การร่วมกิจกรรมในชุมชนและ๓. การทำกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ตามรายละเอียดแนบมาด้วยท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นายชุมพล สุทธิ)
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา